



BẢN TIN

người đại diện

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Số T3-2021

www.scic.vn



SCIC

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
STATE CAPITAL INVESTMENT CORPORATION



ĐẢNG ỦY SCIC TỔ CHỨC ĐIỂM CẦU TRỰC TUYẾN
**NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUẢN TRIỆT,
 TUYÊN TRUYỀN
 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG**



Ngày 27-28/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, ngoài ra là các điểm cầu tại các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; điểm cầu các bộ, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và điểm cầu ở các cấp cơ sở.

Thực kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 24/3/2021 của Đảng ủy Khối DNTW về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy SCIC đã tổ chức điểm cầu Hội nghị trực tuyến tại trụ sở chính của Tổng công ty kết nối với điểm



cầu của Đảng ủy Khối DNTW qua hệ thống đường truyền nội bộ của ĐUK. Các Chi bộ Chi nhánh miền Trung, phía Nam thuộc Đảng bộ SCIC tham dự học tại điểm cầu của Vietinbank Đà Nẵng và điểm cầu của Đảng ủy Khối tại TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự hội nghị có 140 cán bộ, đảng viên của Đảng bộ SCIC, trong đó có 13 đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ; Thành viên HĐTV, Ban Giám đốc, Kiểm soát viên SCIC và 127 cán bộ, đảng viên Đảng bộ SCIC, BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên SCIC.

Phát biểu quán triệt tinh thần học tập tại Đảng bộ SCIC, đồng chí Nguyễn Chí Thành – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên của TCT nêu cao tinh thần tích cực, tự giác, nghiêm túc học tập, nghiên cứu các nội dung của Hội nghị, nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, Đảng ủy SCIC sẽ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội lần thứ III Đảng ủy Khối DNTW, Đại hội lần thứ III Đảng ủy SCIC, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết. Sau khi kết thúc

học tập, Đảng ủy sẽ chỉ đạo hoàn thành việc viết thu hoạch cá nhân của từng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ với yêu cầu bản thu hoạch phải thể hiện được nhận thức cá nhân về những điểm mới, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung của văn kiện Đại hội XIII, có liên hệ với nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty và từng cá nhân.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng triển khai quán triệt 5 chuyên đề, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm:

Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.

Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt.

Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt. ❖

SCIC TỔ CHỨC GẶP MẶT CHÚC MỪNG

ngày Quốc tế Phụ nữ

8/3/2021



Nhân dịp kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (8/3/1910-8/3/2021), sáng ngày 8/3/2021 tại Trụ sở chính, đồng chí Nguyễn Chí Thành, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty đã chủ trì buổi gặp mặt kỷ niệm và chúc mừng cán bộ nữ của Tổng công ty.

Tham dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí trong Đảng ủy, HĐQT, Ban giám đốc; Kiểm soát viên; Lãnh đạo các đơn vị và đại diện cán bộ nữ Tổng công ty.

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước hiện có gần 100 chị em đang làm việc tại các đơn vị, chi nhánh, trong đó có hơn 20 chị em đang giữ các cương vị lãnh đạo các cấp, nhiều chị em đã được khen thưởng cao, được xem xét quy hoạch, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, đã và đang nỗ lực trên từng cương vị công tác, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc xây dựng và phát triển SCIC ngày càng vững mạnh. Đồng thời, các chị cũng đã và đang làm tốt vai trò của người phụ nữ trong gia đình, luôn phấn đấu “Giỏi việc cơ quan, đảm việc nhà” là chỗ dựa vững chắc cho gia đình và xã hội.

Trong những năm qua, cùng với quá trình xây dựng, phát triển, việc quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động nói chung, phụ nữ nói riêng luôn được Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc chú trọng, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa riêng của SCIC, đưa các quy tắc chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp được quy định tại Quyết định số 319/QĐ-ĐTKDV đi vào thực tiễn, tạo thêm sức mạnh đoàn kết cho toàn thể Tổng công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. ❖





SCIC TRAO TẶNG TÀI TRỢ TẠI TRƯỜNG THCS Y NGÔNG NIÊ KĐĂM - TỈNH ĐẮK LẮK

HỖNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH.

Ngày 12/3/2021, tại thị trấn Ea Pók, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk, Đoàn TN SCIC đã tham dự Lễ bàn giao công trình thanh niên tại trường THCS Y Ngông Niê Kđăm.

Tham dự chương trình có đồng chí Y Ly Niê Kđăm, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND Tỉnh Đắk Lắk, đ/c Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên BCH Đảng Bộ Khối, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương; đ/c Trần Doãn Tới, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk; đại diện lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể địa phương.

Tại đây, Đoàn TN SCIC đã thay mặt SCIC trao tặng 10 bộ máy vi tính cho trường THCS Y Ngông Niê Kđăm; trao 40 suất học bổng (500.000đ/1 suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Tổng giá trị tài trợ của SCIC cho trường là 120.000.000đ.

Trong 15 năm hoạt động đã qua, công tác an sinh xã hội luôn được ban Lãnh đạo và tập thể nhân viên SCIC quan tâm, tích cực đi đầu, thực hiện toàn diện, thường xuyên và liên tục, đảm bảo được hiệu quả cao nhất, đến đúng đối tượng cần giúp đỡ. Tính đến nay, thông qua các tổ chức, đoàn thể, đặc biệt



là tổ chức Đoàn Thanh niên, Tổng công ty đã đóng góp hơn 42 tỷ đồng tài trợ cho các chương trình an sinh xã hội như làm nhà tình nghĩa, nhà cho người nghèo, nhà đại đoàn kết tại các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa; tài trợ xây dựng trường học, hỗ trợ các học sinh nghèo vượt khó..., tài trợ hỗ trợ bệnh nhân ung thư, bệnh nhân tim và bệnh hiểm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt. ❖

SCIC TRAO TẶNG QUÀ

CHO CÁC GIA ĐÌNH TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐANG ĐIỀU TRỊ VÀ CÁC BÁC SĨ BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Thực hiện chương trình tài trợ an sinh xã hội năm 2021, sáng ngày 18/3 tại Bệnh viện Nhi trung ương – Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đã trao tặng cho 50 gia đình trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện mỗi suất 2 triệu đồng bằng hình thức đóng tạm ứng viện phí, đồng thời trao tặng các bác sĩ Bệnh viện Nhi 500 mũ đội chắn giọt bắn và 6000 mũ y tế. Tổng giá trị quà tặng là 113,5 triệu đồng từ quỹ phúc lợi và đóng góp của cán bộ nhân viên SCI.

Tham dự buổi trao tặng về phía SCIC có đồng chí Đinh Việt Tùng – Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn SCIC, cùng đại diện các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Về phía Bệnh viện Nhi Trung ương có Ths, Bs Trịnh Ngọc Hải - Phó Giám đốc bệnh viện, Phòng Công tác xã hội cùng đại diện 50 gia đình trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị.

Thay mặt Tổng công ty trao quà tặng tới gia đình các trẻ em và các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, đồng chí Đinh Việt



Đồng chí Đinh Việt Tùng – Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn SCIC phát biểu tại buổi lễ





Tùng – Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn SCIC cho biết trong 16 năm hoạt động đã qua, công tác an sinh xã hội luôn được ban Lãnh đạo và tập thể nhân viên SCIC quan tâm, tích cực đi đầu, thực hiện toàn diện, thường xuyên và liên tục, đảm bảo được hiệu quả cao nhất, đến đúng đối tượng cần giúp đỡ. Món quà hôm nay SCIC trao tặng tới gia đình các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị và các bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương thể hiện tinh thần, trách nhiệm chung sức cùng cộng đồng của SCIC trong công tác an sinh xã hội, góp phần thực hiện chính sách quan tâm toàn diện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội - một trong các mục tiêu phát triển bền vững của Đảng, Nhà nước.

Ths, Bs Trịnh Ngọc Hải - Phó Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương chân thành cảm ơn Tổng công ty, cán bộ, nhân viên SCIC đã dành sự quan tâm, sẻ chia tới các gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn cũng như tới các y, bác sỹ của bệnh viện. Món quà của Tổng công ty không chỉ mang ý nghĩa thiết thực đối với các gia đình bệnh nhi mà còn mang ý nghĩa động viên to lớn đối với đội ngũ



y, bác sỹ đang ngày đêm làm hết tâm sức của mình trong việc điều trị, chăm sóc cho các em.

Tính đến nay, sau 16 năm thành lập và đi vào hoạt động, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đã đóng góp hơn 42 tỷ đồng tài trợ cho các chương trình an sinh xã hội như làm nhà tình nghĩa, nhà cho người nghèo, nhà đại đoàn kết tại các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa; tài trợ xây dựng trường học, hỗ trợ các học sinh nghèo vượt khó..., tài trợ hỗ trợ bệnh nhân ung thư, bệnh nhân tim và bệnh hiểm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt... chương trình 30A của Chính phủ. ❖

ĐOÀN THANH NIÊN SCIC

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH LỄ DÂNG HƯƠNG TƯỢNG NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI KHU DI TÍCH ĐỀN THỜ BÁC HỒ - VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ.



Hướng tới kỷ niệm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), triển khai chương trình công tác năm 2021 của Đoàn Thanh niên SCIC về việc tổ chức “Ngày đoàn viên” và hành trình “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” tại các địa chỉ đỏ gắn với tổ chức Đoàn, nhằm tăng cường giáo dục truyền thống, cho các đoàn viên, thanh niên SCIC. Được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng công ty, ngày 23-03-2021, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên SCIC đã tổ chức chương trình: Lễ dâng hương tưởng niệm

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Đền thờ Bác Hồ - Vườn Quốc gia Ba Vì.

Tham dự chương trình cùng Đoàn TN SCIC có đồng chí Nguyễn Quốc Huy – Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên phụ trách Hội đồng Thành viên; các đồng chí Kiểm soát viên, Lãnh đạo Ban và các đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh SCIC.

Một số hình ảnh Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Đền thờ Bác Hồ - Vườn Quốc gia Ba Vì của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh SCIC. ❖

THÍ ĐIỂM LỰA CHỌN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC GIỮ VAI TRÒ CHỦ ĐẠO

Tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 26/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 97/NQ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao xây dựng đề án “Phát triển doanh nghiệp nhà nước (DNNN) quy mô lớn, đặc biệt là tập đoàn kinh tế nhà nước đa sở hữu nhằm phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng trong thời kỳ mới”.

Trong bối cảnh hiện nay, sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, nội dung này được tiếp tục tiến hành thảo luận, thu thập ý kiến nhằm hoàn thiện Dự thảo Đề án. Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa mới đây đã tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà quản lý và đại diện các DNNN, các Tập đoàn, Tổng công ty để thực sự phát huy vai trò “dẫn đường”, “con chim đầu đàn” trong nền kinh tế của DNNN.

Được biết, Đề án tập trung vào 02 mục tiêu chính gồm có:

Một là, củng cố, phát triển một số tập đoàn kinh tế (TĐKT) quy mô lớn trên cơ sở hình thành các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị, thúc đẩy đổi mới sáng tạo với định hướng sử dụng hiệu quả nguồn lực chưa khai thác hết của DNNN, thu hút các nguồn lực của khu vực tư nhân để thực hiện vai trò dẫn dắt.

Hai là, hình thành cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Nhà nước/DNNN tham gia đầu tư phát triển trong một số ngành, lĩnh vực có tính chất mở đường, bứt phá nhằm thực hiện mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ngoài ra, Đề án còn góp phần cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý DNNN trong thời kỳ mới.

Trên cơ sở khảo sát thực trạng các TĐKT, DNNN hiện nay, Đề án lựa chọn đối tượng là một số TĐ, TCT Nhà nước dự kiến nắm giữ cổ phần chi phối trở lên ở cấp Trung ương đang nắm giữ nguồn lực lớn của đất nước; đồng thời hoạt động trong các ngành, lĩnh vực quan trọng, có tính chất lan tỏa, dẫn dắt đối với nền kinh tế (06 ngành quan trọng, bao gồm: năng lượng, tài chính ngân hàng, viễn thông, nông nghiệp, kết cấu hạ tầng và công nghiệp).

Theo đó, Đề án cũng đã xác định ngành, lĩnh vực/DNNN thực hiện vai trò dẫn dắt, lan tỏa, cụ thể:

Với tiêu chí lựa chọn ngành, lĩnh vực gồm có:

Thứ nhất, có tính chất mở đường (theo nghĩa



là hướng đến các ngành, lĩnh vực mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước), dẫn dắt (theo nghĩa là hướng đến các ngành hình thành các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị, thúc đẩy đổi mới sáng tạo gắn với sự tham gia của doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác) hướng tới xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ, bền vững.

Thứ hai, hướng tới làm chủ công nghệ và có đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Thứ ba, có vai trò cần thiết trong quá trình phát triển, định hướng công nghiệp, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thứ tư, cần thiết duy trì vai trò của Nhà nước; không cạnh tranh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác phát triển.

Với tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp gồm có:

Thứ nhất, có tiềm lực về tài chính, đạt yêu cầu về quy mô xét trên tiêu chí tổng tài sản

(dự kiến trên 20.000 tỷ đồng) hoặc có kết quả tài chính ổn định (ROE cao hơn mức 6%).

Thứ hai, có khả năng mở rộng, chi phối thị trường hoặc/và tăng được thị phần (mức chiếm thị phần từ 30% trở lên) và cần đảm bảo các quy định pháp luật hiện hành về cạnh tranh. Đồng thời, có khả năng chiếm lĩnh thị trường trong nước và mở rộng sang thị trường nước ngoài.

Thứ ba, có hệ thống quản trị tốt trên cơ sở áp dụng các Nguyên tắc quản trị doanh nghiệp nhà nước của OECD; có năng lực hấp thụ và làm chủ công nghệ mới, công nghệ cao, hình thành năng lực sản xuất mới có tính tự chủ và khả năng thích ứng, chống chịu của nền kinh tế.

Thứ tư, hoạt động trong những ngành, lĩnh vực có tính chất mở đường, dẫn dắt (cụ thể như: sản phẩm của DNNN là đầu vào quan trọng cho các ngành kinh tế khác; cung cấp kết cấu hạ tầng; tạo động lực phát triển trên nền tảng KHCN, đi đầu trong tăng cường QPVN, công nghiệp lưỡng dụng để bảo vệ chủ quyền...), phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thứ năm, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn hoặc có cổ phần chi phối, trong đó, ưu tiên các doanh nghiệp đã đa dạng hóa sở hữu hoặc có khả năng đa dạng hóa sở hữu trong thời gian tới, Nhà nước nắm cổ phần chi phối.

Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong số các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, Đề án lựa chọn 04 lĩnh vực, đồng thời đề xuất một số TD, TCT cụ thể từ đó xây dựng một số chính sách đặc thù nhằm phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt, đó là: đề xuất lựa chọn Viettel và VNPT hoặc MobiFone trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao (gồm: công nghiệp điện tử viễn thông và công nghiệp quốc phòng do các đơn vị này có tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tốt; đã đầu tư công nghệ tiên tiến và có hệ thống quản trị hiện đại. Riêng Viettel là đơn vị hàng đầu có thể mạnh về R&D, chế tạo, sản xuất, chuyển giao công nghệ, xuất nhập khẩu các sản phẩm trang thiết bị kỹ thuật quân sự và các mặt hàng lưỡng dụng phục vụ quốc phòng và dân sự.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Đề án lựa chọn EVN và PVN (phối hợp với SCIC) để thực hiện các dự án mới, hướng tới phát triển năng lượng tái tạo, sử dụng thế mạnh của nhau phù hợp với yêu cầu tại Nghị quyết 55-NQ/TW vì các doanh nghiệp đều có thế mạnh riêng (EVN có thế mạnh trong các dự án đầu tư năng lượng tái tạo; PVN có nguồn LNG và hệ thống cơ sở dữ liệu biển; SCIC có năng lực về tài chính); Gắn với xu thế bảo vệ hướng tới bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Trong lĩnh vực cảng biển và logistics, Đề án lựa chọn TCT Tân Cảng (thuộc Bộ Quốc phòng) thực hiện việc quản lý, khai thác các cảng biển, cảng cạn; depot với các cảng lớn (Cảng Cát Lái, cụm cảng Cái Mép, cảng quốc tế Cam Ranh...) nhằm đẩy mạnh việc kết nối các cụm cảng, hình thành chuỗi mạng lưới cung cấp dịch vụ cảng biển.

Trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng: Đề án lựa chọn Vietcombank vì doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp và rủi ro tốt; Hoạt động có hiệu quả (Vietcombank nằm trong VR500, là Ngân hàng Việt Nam duy

nhất có mặt trong TOP 30 Ngân hàng mạnh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương).

Đề án cũng tập trung đề xuất cơ chế, chính sách, trong đó xác định nguyên tắc xây dựng cơ chế, chính sách là phải phù hợp với các định hướng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, tuân thủ các cam kết quốc tế của Việt Nam đối với DNNN; Không làm méo mó các quan hệ trên thị trường, tạo sự cạnh tranh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; Tăng cường sự công khai, minh bạch của chính sách.

Trên cơ sở đó, đề xuất cơ chế, chính sách chung bao gồm: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách theo hướng đổi mới quản lý của chủ sở hữu, tạo điều kiện cho DNNN được hoạt động bình đẳng, chủ động và cạnh tranh với các doanh nghiệp khác; Trao quyền hoặc giao nhiệm vụ cho một số DNNN để phát triển các hạ tầng nền tảng để có thể ứng dụng kinh tế chia sẻ, đẩy mạnh phát triển công nghệ số trong tương lai với một số chính sách thử nghiệm có kiểm soát đối với các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới ứng dụng công nghệ số (sand box). Tăng cường đầu tư KHCN thông qua hình thức đầu tư mua công nghệ và tham gia mua cổ phần hoặc các dự án của nước ngoài đã có sẵn công nghệ để phát triển và làm chủ công nghệ; Xác định rõ một cơ quan có nhiệm vụ quản lý chung đối với hệ thống DNNN (như đưa ra các quy hoạch, định hướng chiến lược về DNNN gắn với định hướng phát triển DNNN; ban hành và sửa đổi các quy định pháp lý đối với DNNN, nắm chung về tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện kiểm tra, giám sát); Đầu tư hình thành một số DNNN hoặc tham gia phát triển các doanh nghiệp có công nghệ mới, có khả năng chiếm lĩnh thị trường và vươn ra thế giới (như: công nghệ môi trường, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng mới, công nghệ gen, công nghệ vật liệu, công nghiệp an ninh an toàn mạng...) thông qua việc sử dụng nguồn lực của SCIC hoặc cùng phối hợp với các DNNN lớn.

Riêng với một số DNNN lựa chọn, Đề án đề xuất cơ chế, chính sách cụ thể theo từng nhóm ngành, lĩnh vực.



tiêu chí quy hoạch để đảm bảo các nguồn điện được xây dựng đồng bộ với lưới điện truyền tải, tránh xảy ra tình trạng nghẽn mạch trên lưới truyền tải điện.

Còn đối với lĩnh vực cảng biển và logistics: Ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ việc kết nối các cụm cảng nhằm tạo thành chuỗi mạng lưới cung cấp dịch vụ cảng biển; Ưu tiên tập trung nguồn lực của doanh nghiệp thực hiện ngay các Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cảng biển, logistics...

Đơn cử, đối với lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao: Nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích, phát triển dịch vụ số (như có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thanh toán không tiền mặt, thương mại điện tử...); Rà soát, đánh giá cơ chế, chính sách về Quỹ Khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp để phù hợp với thực tiễn để phát triển hạ tầng công nghệ số phục vụ việc hình thành hệ sinh thái số (thiếu hướng dẫn về việc xác định giá thành của bí quyết công nghệ; thiếu quy định về quản lý rủi ro trong sử dụng Quỹ phát triển KH-CN; chưa định nghĩa khái niệm về sản phẩm, công nghệ mới); Nghiên cứu hình thành Quỹ phát triển công nghiệp quốc phòng cho Viettel với cơ chế từ nguồn lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp (trích 40% lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp QPAN để hình thành Quỹ đặt tại doanh nghiệp). Doanh nghiệp sử dụng Quỹ để phục vụ các hoạt động liên quan đến phát triển công nghiệp quốc phòng (sử dụng công nghệ cao, vật liệu mới, thuê chuyên gia, phục vụ xuất khẩu...).

Trong khi đó, đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo: Nghiên cứu các xu thế phát triển công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo (như năng lượng hóa học hydrogen, LNG); Tiếp tục công tác đầu tư phát triển lưới truyền tải điện, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các

Cuối cùng, đối với lĩnh vực tài chính ngân hàng: Các tổ chức ngân hàng thương mại nhà nước đã có Đề án tái cơ cấu riêng, các Quyết định của Ngân hàng nhà nước về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp số và các Đề án thí điểm trong một số lĩnh vực mới (như cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng). Do vậy, đề xuất của Đề án hướng tới việc nghiên cứu hoạt động ngân hàng đầu tư (investment banking), hình thành quỹ đầu tư trong đó có đầu tư mạo hiểm./.

Các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con (hơn 75 TB, TCT) mặc dù chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong nền kinh tế (khoảng gần 20% doanh nghiệp 100% vốn) nhưng lại chiếm phần lớn trong tổng tài sản, vốn chủ sở hữu của toàn bộ khối DNNN trên phạm vi cả nước (chiếm 92% tổng tài sản và 91% vốn chủ sở hữu).

Các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xu hướng tăng trưởng ổn định với tỷ suất ROE cao hơn so với các doanh nghiệp 100% vốn.

Một số DNNN chiếm thị phần lớn trong một số lĩnh vực (như các DNNN lĩnh vực phát điện: chiếm 87% nguồn đặt, xăng dầu: khoảng gần 70%, viễn thông: 90%...).

Theo Dangconsan.vn

TỔNG CÔNG TY THÉP

ĐI NGƯỢC THỜI KHÓ, BỎ NGHÌN TỶ ĐÓN ĐẦU CUỘC CHƠI MỚI

Không co cụm phòng thủ, nhiều doanh nghiệp (DN) tận dụng Covid-19 để đầu tư, đào tạo nhân lực, tạo dựng nền tảng sẵn sàng cho cơ hội hồi phục sau đại dịch.





hóa sản phẩm sang các món chế biến sẵn, bên cạnh xuất khẩu cả tra dạng file.

Tại Tổng công Thép Việt Nam (VTM), ông Lê Song Lai, Chủ tịch HĐQT cho biết, DN và các đối tác trong Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung (VTM), 1 trong 12 dự án thua lỗ ngành Công Thương, đang xem xét đầu tư dây chuyền luyện cốc gần 400 tỷ đồng. Ông Lai tính toán, nếu chủ động về cốc, VTM nhiều khả năng sẽ thoát lỗ và duy trì lợi nhuận

từ chủ động sản xuất phôi thép. Thị trường chưa hết khó khăn nhưng Công ty cổ phần Công nghệ Nhựa Pha Lê (mã PLP) vẫn kiên trì kế hoạch 2020 - 2021 xây xong các nhà máy ở Đồng Nai, Hải Phòng và tuyển thêm hơn 900 nhân viên. Đến nay, Nhà máy Gạch Nhựa SPC tại Đồng Nai đã chạy hết công suất 4 dây chuyền lắp đặt. DN đã ký hợp đồng với Tập đoàn MSI - nhà phân phối vật liệu xây dựng (VLXD) hàng đầu của Mỹ với doanh số hơn 1 tỷ USD để tăng xuất khẩu sang thị trường VLXD lớn nhất thế giới. Đơn hàng xuất khẩu tháng 12/2020 trị giá 50 tỷ đồng đã cập cảng.

Các dây chuyền tiếp theo dự kiến lắp đặt xong vào cuối tháng 3 năm nay để nhà máy trị giá hơn 300 tỷ đồng, công suất 12 triệu m2 sản gạch nhựa SPC/năm hoàn thiện đúng kế hoạch. Một nhà máy mới ở Hải Phòng có tổng vốn đầu tư 650 tỷ đồng với sản lượng 14 triệu m2/năm cũng đang triển khai.

Công ty CP Vĩnh Hoàn vừa hoàn tất mua cổ phần chi phối Công ty CP Chế biến thực phẩm Sa Giang từ SCIC. DN đã theo đuổi thương vụ này suốt 2 năm qua nhằm đa dạng

từ chủ động sản xuất phôi thép.

Bỏ ra cả trăm, nghìn tỷ đầu tư giữa thời đại dịch là 1 sự mạo hiểm và không ít người cho rằng rủi ro nhưng theo bà Trần Thị Lệ Khanh - Chủ tịch Vĩnh Hoàn - sau đại dịch, các nền kinh tế mở cửa trở lại sẽ là cơ hội lớn cho DN tăng tốc. DN phải chủ động để đưa sản phẩm phủ rộng các kênh phân phối, trong đó có cả các hệ sản phẩm mới.

Ông Lê Song Lai lại giữ quan điểm, phải đầu tư mới đem lại lợi nhuận và sự tăng trưởng bền vững. Vì thế, chúng tôi xác định VTM phải tái cơ cấu để có lãi từ sản xuất phôi. Khi đầu ra không còn là vấn đề vì phôi sẽ có các đơn vị trong hệ thống bao tiêu hết thì quan trọng là hạ chi phí, giá thành để có lãi.

Với Pha Lê, quyết định tiếp tục đầu tư các nhà máy vào giữa 2020, thời điểm khó khăn nhất khi trên cả nước và toàn cầu dịch bệnh đang cao điểm. Mọi hy vọng về dập dịch và vắc xin chưa hề lạc quan. Nhưng lãnh đạo DN này cho rằng, họ tính toán và chấp nhận đầu tư, thậm chí tính cả bài toán kéo dài để

hoàn thiện dây chuyền, nhân sự, quản trị, kết nối phân phối để sẵn sàng vào cuộc chơi ở Mỹ khi dịch bệnh được kiểm soát.

Nói về lối đi ngược của nhiều DN, ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa cho rằng, các DN tuy tổn thất nặng nề nhưng không chỉ cố gắng đảm bảo tính an sinh xã hội mà vẫn đầu tư phát triển. Điều này cho thấy “độ lì” của DN rất cao, không những thế, các DN còn đầu tư đón đầu để xoay chuyển tình thế khi có cơ hội.

Năm 2020, vượt lên trên khó khăn đại dịch Covid-19 bùng phát, Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng dương gần 3% khi hầu hết các quốc gia trên thế giới đều tăng trưởng âm. Trong đó, bên cạnh các nguồn lực từ đầu tư công, FDI thì sức sống mạnh mẽ từ những DN nội địa như trên chính là một động lực duy trì sự tăng trưởng ấn tượng của Việt Nam.

Rủi ro trước mắt và cơ hội đường dài

Đầu tư lớn, các DN cũng lường trước nhiều rủi ro sẽ phải đối mặt. Dù dồn lực đầu tư đạt quy mô 26 triệu m2 ván sàn/năm, lọt top 5 nhà sản xuất ván sàn lớn nhất thế giới nhưng rủi ro mà Ông Mai Thanh Phương, Chủ tịch Công ty cổ phần Nhựa Pha Lê nhắc đến chính là phải dự liệu làm sao đủ sức chịu đựng vì đại dịch Covid khó lường.

Không chỉ xây dựng nhà xưởng, tuyển dụng và đào tạo nhân lực mà để kết nối với thế giới, doanh nghiệp còn phải đầu tư lớn cho hệ thống quản trị hiện đại để có thể giúp truy xuất, kiểm tra dữ liệu và kết nối với khách hàng. Điều này không thể ngày chỉ ngày một ngày hai mà có được.

Theo ông Phương khi cuộc chơi chưa chủ động được do phụ thuộc vào việc kiểm soát đại dịch trên toàn cầu, Nhựa Pha Lê đã dự liệu thời gian, tính toán để điều chỉnh chi phí xuống mức thấp nhất... tập trung chuẩn bị để đón đầu cơ hội, cuối năm 2021 dịch bệnh được kiểm soát ổn định. Lúc đó, DN nào chuẩn bị kỹ sẽ là những người đầu tiên tập

hợp được đầy đủ cơ sở vật chất để bắt nhịp sớm với thị trường.

“Bây giờ đang dồn hết tích lũy của doanh nghiệp, thậm chí huy động của cả cá nhân lãnh đạo doanh nghiệp để trang trải, chuẩn bị tốt cho giai đoạn tới”, ông Phương chia sẻ

Ông Lê Song Lai cũng nêu quan điểm, khi đã xác định đầu tư, phải quyết liệt, dứt điểm.

Tại cuộc đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp cuối tuần qua, dễ thấy điểm chung ở các DN hàng đầu là liên tục có những bài toán đầu tư mới, áp ủ những kế hoạch kinh doanh tham vọng. Muốn thế, các tập đoàn lớn của Việt Nam đang thu hút nhiều nhân sự cấp cao, nhiều tài năng người Việt ở nước ngoài về đầu quân để tính chuyện lớn.

“Người Việt mình trong lúc này phải tấn công, tính dân tộc của đội ngũ nhân sự cấp cao người Việt là rất lớn”, ông Mai Thanh Phương rút ra nhận xét sau 3 năm liền đi ‘cầu hiền’ về cùng gánh vác công việc.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tháng 10/2020, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã vượt qua Philippines. Và xét tuyệt đối, GDP của Việt Nam vượt cả Singapore và Malaysia, lần đầu tiên đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế lớn thứ tư ở Đông Nam Á.

Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia (NIFC) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong trung hạn 2021- 2025 có thể đạt mức 6,8%/năm. Trong khi đó, nhóm tư vấn FIDT dự báo mô hình hồi phục chữ V trên toàn cầu là khả thi cho 2021 khi mức độ phổ cập của vaccine sẽ được đẩy mạnh trong quý I. Tiêu dùng toàn cầu hồi phục sẽ giúp cho các nhóm ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, bên cạnh đó tiêu dùng nội địa đã phục hồi sẽ tác động mang tính lan toả và cộng hưởng tới kinh tế Việt Nam và cơ hội thành công sẽ rõ rệt hơn cho những người dám mạo hiểm đi ngược trong đại dịch. ✨

Theo vietnmanet

DƯỢC HẬU GIANG

ĐỀ XUẤT NÂNG TỶ LỆ CỔ TỨC NĂM 2020 LÊN 40%

Ban lãnh đạo công ty Dược Hậu Giang cũng đề xuất nâng tỷ lệ cổ tức năm 2020 từ 30% theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua lên 40%.



Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (mã chứng khoán: DHG) thông báo kế hoạch kinh doanh năm 2021 và tỷ lệ cổ tức năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Cụ thể, Hội đồng quản trị Dược Hậu Giang đặt kế hoạch doanh thu năm 2021 đạt 3.970 tỷ đồng, tăng 6% so với mức thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế kỳ vọng thu về 821 tỷ đồng, tương đương mức thực hiện năm 2020.

Ban lãnh đạo công ty cũng đề xuất nâng tỷ lệ

cổ tức năm 2020 từ 30% theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua lên 40%.

Hiện nay, có khoảng hơn 130 triệu cổ phiếu DHG đang lưu hành trên thị trường, nếu Dược Hậu Giang chia cổ tức bằng tiền mặt thì số tiền phải chi ra theo kế hoạch là khoảng 392 tỷ đồng, số tiền phải chi theo đề xuất của Hội đồng quản trị là 522 tỷ đồng.

Về tình hình hoạt động kinh doanh, năm 2020, doanh thu của Dược Hậu Giang đạt 3.755 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 821 tỷ đồng, lần lượt giảm nhẹ gần 4% và tăng 15% so với năm 2019. EPS (thu nhập trên 1 cổ phiếu) tăng từ 4.668 đồng lên 5.443 đồng.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Dược Hậu Giang là 4.447 tỷ đồng, tăng 7% so với hồi đầu năm; trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.147 tỷ đồng, chiếm 48% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 850 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản; tồn kho đạt 826 tỷ đồng, chiếm 18% tổng tài sản.

Trên thị trường chứng khoán, DHG chốt phiên 9/3 ở mức 98.600 đồng/cổ phiếu, giảm nhẹ gần 6% so với chốt phiên giao dịch đầu năm (4/1).

VINAMILK

SẼ CÓ THÊM NGHÌN TỶ DOANH THU TỪ THỊT BÒ

Ban lãnh đạo Vinamilk dự kiến dự án chăn nuôi, chế biến và phân phối thịt bò của công ty con Vilico sẽ mang về 2.000-3.000 tỷ doanh thu khi sản phẩm ra thị trường năm 2023.



Vinamilk sẽ hỗ trợ nguồn bò giống cho Vilico. Ảnh: VNM.

Đại hội cổ đông thường niên của 3 công ty GTNFoods, Vilico và Mộc Châu Milk vừa lần lượt được tổ chức vào ngày 19-20/3. Một trong những quyết định quan trọng nhất được thông qua là việc GTNFoods sẽ sáp nhập vào Vilico.

Vinamilk hiện là công ty mẹ, trực tiếp sở hữu 75% vốn của GTNFoods. GTNFoods lại quản lý 75% cổ phần Vilico còn Vilico nắm giữ 51% vốn điều lệ Mộc Châu Milk.

Ban lãnh đạo Vinamilk, công ty mẹ của cả 3 doanh nghiệp trên, khẳng định việc sáp nhập GTNFoods vào Vilico là quyết định phù hợp. GTNFoods là công ty mẹ của Vilico tuy nhiên Vilico có thương hiệu lâu đời, lại có quỹ đất nông nghiệp lớn.

Thời gian tới, Vilico sẽ triển khai dự án chăn nuôi, chế biến và phân phối thịt bò với công suất 20.000 con/năm, diện tích chăn nuôi dự kiến 75 ha. Vilico sẽ hợp tác với tập đoàn Sojitz của Nhật Bản để bắt đầu dự án này.

Công ty con của Vinamilk sẽ nắm quyền chủ động khi chiếm 51% trong liên doanh với Sojitz. Vốn đầu tư của liên doanh ban đầu dự kiến là 4 triệu USD.

Hiện Vinamilk đã lập báo cáo nghiên cứu khả thi và trình cho cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc để xem xét, quyết định chủ trương đầu tư. Thời gian dự kiến từ khi bắt đầu đến khi có sản phẩm bán ra thị trường khoảng 3 năm.

Chia sẻ với cổ đông, Tổng giám đốc Vinamilk kiêm Chủ tịch HĐQT Vilico Mai Kiều Liên khẳng định doanh nghiệp có lợi thế nguồn giống từ Vinamilk, Mộc Châu Milk và nguồn bò từ các hộ dân với số lượng lớn nên đầu vào gần như có sẵn khi phát triển dự án bò thịt. Hiện Vinamilk đang quản lý đàn bê, bò hơn 160.000 con. Đây sẽ là nguồn cung dồi dào bê đực, bò hướng thịt cho Vilico.

Thêm vào đó, Vilico còn có sẵn đất tại Vĩnh Phúc để khởi động dự án bò thịt ngay. CEO Vinamilk cũng thông tin Vilico đã có sản phẩm thịt bò nuôi vỗ béo nhưng mới chỉ bán nội bộ.

“Việc đầu tư đều được công ty tính toán về tính hiệu quả. Đối với dự án của Vilico, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ các vấn đề liên quan. Nhu cầu thịt bò hiện nay rất lớn. Hiện nay phần lớn các doanh nghiệp khác đều đang phải nhập bò thịt từ nước ngoài về phục vụ cho hoạt động kinh doanh”, bà Mai Kiều Liên cho biết.

Các sản phẩm thịt bò của Vilico định hướng nhằm vào thị trường trung và cao cấp. Vinamilk tham vọng thịt bò của Vilico có thể cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu cao cấp sau khi ứng dụng công nghệ, bí quyết của đối tác Nhật Bản.

Tổng giám đốc Vilico Trịnh Quốc Dũng cho biết doanh số dự kiến của mảng thịt bò dự kiến đạt 2.000-2.300 tỷ đồng/năm với các sản phẩm hướng đến phân khúc trung và cao cấp.

Trước ý kiến của cổ đông về việc liệu Vilico có quay lại chăn nuôi lợn khi giá thịt lợn đang neo cao, bà Mai Kiều Liên cho biết chưa đến lĩnh vực này do rủi ro về dịch tả lợn châu Phi. Đến nay, vẫn chưa có vaccine và thuốc chữa cho loại bệnh này.

Bà Liên cũng cho biết trong tương lai, Vilico và cả Mộc Châu Milk sẽ niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) như Vinamilk để đảm bảo lợi ích cho cổ đông. Hiện cổ phiếu hai doanh nghiệp này đang được giao dịch trên sàn UPCoM.

Lãnh đạo Vinamilk thông tin Vilico đang tiến hành cải cách quy trình nội bộ và rà soát các điều kiện để thực hiện thủ tục niêm yết trên HoSE. CEO Vinamilk kỳ vọng năm 2022, Vilico có thể hoàn tất thủ tục để lên sàn HoSE. ❖

ĐƠN HÀNG TĂNG TRỞ LẠI, ĐỆT MAY KỶ VỌNG VƯỢT KHÓ

Số đơn hàng dệt may đã tăng trưởng trở lại trong những tháng đầu năm 2021, sau khi vaccine phòng dịch Covid-19 dần được tiêm đại trà. Doanh nghiệp dệt may kỳ vọng những cơ hội thị trường sẽ giúp ngành vượt qua khó khăn, từng bước tìm lại doanh thu như giai đoạn trước khi dịch bùng phát.

Tấp nập đơn hàng

Từng gặp nhiều khó khăn bởi dịch Covid-19, năm 2020, doanh thu của Tổng công ty May Hưng Yên đã giảm khoảng 5% so với năm 2019. Tuy nhiên, đầu năm 2021, khi vaccine phòng dịch Covid-19 được đưa vào sử dụng, đơn hàng cũng dần quay trở lại với May Hưng Yên. Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty May Hưng Yên cho biết, hiện doanh nghiệp ông đã có đơn hàng đến hết tháng 7-2021, tập trung vào thị trường Mỹ (trên 50%), châu Âu, Nhật Bản.

“Con số tăng trưởng của May Hưng Yên năm 2021 dự kiến khoảng 5-10%, bù lại cho thiếu hụt năm 2020 và tăng nhẹ so với năm 2019”, ông Nguyễn Xuân Dương kỳ vọng.

Ở lĩnh vực sợi, dù đầu năm thường không phải là thời điểm nhu cầu dệt may tăng cao song đơn hàng cho sáu tháng đầu năm 2021 của Công ty Sợi Đà Lạt hiện đã gần tương đương sáu tháng cuối năm 2020. Ông Alessandro Di Palma, Giám đốc điều hành Công ty Sợi Đà Lạt cho hay: “Năm 2021 chắc chắn vẫn nhiều khó khăn, tuy nhiên sản phẩm của công ty



chủ yếu xuất đi châu Âu, trong khi thị trường này đang trở nên tốt hơn. Chưa kể, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) chắc chắn phần nào cũng sẽ tạo động lực cho hàng dệt may xuất khẩu sang châu Âu”.

Đơn hàng dần quay trở lại với các doanh nghiệp dệt may đã giúp cho kim ngạch xuất khẩu của ngành khá quan trọng. Thống kê của Bộ Công thương cho thấy, hai tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt 5,954 tỷ USD, nhập khẩu 3,167 tỷ USD. Như vậy, con số xuất siêu toàn ngành trong thời gian này đã đạt 3,299 tỷ USD, tỷ lệ giá trị gia tăng của ngành đạt khá cao với 55,4%.

Sự hồi phục bước đầu của ngành được đánh giá là do sau một năm chung sống với đại dịch, các doanh nghiệp đã tìm ra những hướng đi phù hợp. Việc các nước liên tục đưa vaccine phòng Covid-19 vào tiêm cho người dân cũng đã tăng niềm tin, góp phần đẩy nhu cầu tiêu dùng, trong đó có tiêu dùng dệt may tăng trở lại.

Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt (Vinatex) nhận định, dù dịch bệnh vẫn còn, nhưng thị trường dệt may thế giới đã dần sôi động trở lại. Tuy số lượng và đơn giá sản phẩm chưa trở lại bằng ngưỡng năm 2019 nhưng tín hiệu từ thị trường trong quý I/2021 cho thấy dự báo hướng phấn đấu của ngành trong năm nay là có cơ sở thực hiện được.

Đa dạng giải pháp cho mục tiêu 39 tỷ USD

Năm 2021, ngành dệt may Việt Nam phấn đấu xuất khẩu khoảng 39 tỷ USD. Nhận định về tính khả thi của mục tiêu này, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho rằng, ngành dệt may đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn từ các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) vừa được ký kết. Đặc biệt, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) cũng được kỳ vọng tạo ra động lực cho ngành và thay thế một số thị trường mà đại dịch Covid-19 vẫn chưa kiểm soát được. Đồng thời, các FTA còn là lực hấp

đẫn giúp ngành dệt may tiếp tục kêu gọi đầu tư vào phần cung thiếu hụt nguyên liệu.

Tuy nhiên, ngành vẫn cần tính tới các giải pháp dài hơi, không chỉ chuẩn bị cho việc nắm bắt cơ hội khi dịch bệnh được kiểm soát mà còn là nền tảng cho ngành phát triển vững. Theo đó, cần phải định ra được chiến lược phát triển 2021-2025. Hoạch định rõ các giải pháp về công nghệ, trong đó đưa ra tầm nhìn cho ngành công nghiệp kéo sợi và dệt nhuộm, tập trung vào tự động hóa để tạo ra nền tảng theo xu thế thay đổi nhanh của thị trường sau Covid-19. Định hướng một chương trình xanh hóa, thông qua tiết kiệm năng lượng tái tạo, sử dụng hiệu quả nguồn nước và phát triển bền vững cho nhà máy và người lao động. Phát triển chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu, phát triển các thương hiệu dệt may Việt Nam ra thị trường thế giới. Xây dựng chiến lược kết nối, tạo nền tảng đưa thương hiệu dệt may Việt Nam vào chuỗi bán lẻ toàn cầu.

“Đặc biệt, doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm túc tập trung sản xuất kinh doanh, bảo đảm năng suất, chất lượng trong giai đoạn bản lề. Phấn đấu đạt ngưỡng năm 2019 để phục hồi về tài chính, đơn hàng và vị trí mới của ngành trong chuỗi cung ứng, mạnh mẽ hơn so với vị trí chúng ta đã có từ trước”, ông Lê Tiến Trường khuyến cáo.

Về phía các doanh nghiệp, ông Nguyễn Xuân Dương cho rằng dù các đơn hàng dệt may đã quay trở lại, song để đạt đỉnh nhu cầu như những năm trước đại dịch là chưa thể. Do đó, các doanh nghiệp dệt may rất cần các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Theo đó, ngoài giảm thuế, lùi thời gian nộp tiền đất cho doanh nghiệp, cần đổi mới thêm các chính sách, luật đất đai. Nhiều nhóm đầu tư rút từ Trung Quốc hay nước khác vào Việt Nam rất cần đất đai, đầu tư thêm công nghệ... cần tạo chính sách thuận lợi cho họ để tạo điều kiện xây dựng những chuỗi liên kết dệt may khép kín. Từ đó, tăng năng lực cho doanh nghiệp trong nước, tăng lượng và giá trị xuất khẩu, tăng lợi nhuận cho các doanh nghiệp dệt may. ❖



ĐƯA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỞ THÀNH “CHIM ĐẦU ĐÀN”

Để án phát triển Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) quy mô lớn, đặc biệt là tập đoàn kinh tế nhà nước đa sở hữu nhằm phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt cho các DN thuộc các thành phần kinh tế khác, phù hợp với chủ trương của Đảng trong thời kỳ mới.

Thế nào là sếu đầu đàn?

Theo đề xuất ban đầu của Bộ KH&ĐT tại dự thảo Đề án, có 7 DNNN được nghiên cứu thí điểm gồm: 3 DN thuộc lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao (Viettel, VNPT, MobiFone), 2 DN thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo (Tập đoàn Điện lực EVN và Tập đoàn Dầu khí PVN), 1 DN thuộc lĩnh vực cảng biển và logistics là Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Vietcombank thuộc lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Trong phần xác định tiêu chí để lựa chọn DNNN tham gia thí điểm Đề án, Bộ KH&ĐT đã xác định 5 tiêu chí.

Thứ nhất, tổng tài sản trên 20.000 tỷ đồng, ROE (lợi nhuận trên vốn) lớn hơn 6. Hai là, phải đạt được thị phần đủ lớn để có khả năng chi phối thị trường. Như vậy, DN "sếu đầu đàn" phải có được mức chiếm thị phần từ 30% trở lên. Ba là, phải có hệ thống quản trị tốt trên cơ sở nguyên tắc OECD... đạt được yêu cầu tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, trang thiết bị, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến...

Bốn là, hoạt động trong những ngành có tính chất lan tỏa, dẫn dắt (không thuộc ngành, lĩnh vực Nhà nước độc quyền). Năm là cần thiết duy trì sự hiện diện của Nhà



Nhân viên EVN làm việc tại Công ty Truyền dẫn điện Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

"Bài học từ kế hoạch A, B, C của những năm đầu đổi mới đã chứng minh thực tế DNNN đã không được quyền tự do kinh doanh như DN tư nhân, mà làm theo yêu cầu, nhiệm vụ của chủ sở hữu nhà nước. Nay cần để họ được tự quyết định cách thức thực hiện. Đừng khống chế DNNN chi bao nhiêu, mà quan trọng là DNNN làm ra bao nhiêu."

Nguyên Viện trưởng CIEM
Nguyễn Đình Cung

nước. Ưu tiên lựa chọn các DN đa dạng hóa sở hữu hoặc có khả năng đa dạng hóa sở hữu trong thời gian tới, với Nhà nước sẽ nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên.

Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, hiện DNNN chỉ chiếm khoảng 0,07% số DN cả nước, nhưng đóng góp tới 7% tổng tài sản, 10% tổng vốn các DN trên thị trường và 30% GDP; chưa kể tới đóng góp về lao động, việc làm và vai trò điều tiết, ổn định thị trường, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh...

"Tôi muốn nhấn mạnh vai trò của DNNN phải thực sự là những con chim đầu đàn, dẫn dắt, lan tỏa khu vực DN khác. Đại hội XIII cũng đặt mục tiêu rất rõ tới các mốc năm 2025, 2030 và 2045, phải xây dựng được một nền kinh tế có tính tự chủ cao hơn, sức chống chịu tốt hơn" - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.

Làm chủ công nghệ lõi, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Nguyên Viện trưởng CIEM Nguyễn Đình Cung đánh giá, trong phần việc kế tục của 35 năm cải cách, đổi mới, thị trường và thu hút nhân tài là 2 điểm chính. Ngoài ra, còn một nhánh khác cần ưu tiên là phát triển kinh tế số, thúc đẩy CMCN 4.0, đổi mới sáng tạo. Trong

bối cảnh hiện tại, thị trường và thúc đẩy sáng tạo là hai nhánh của kinh tế thị trường.

Theo Bộ KH&ĐT, lý do chọn MobiFone vì đây cũng là DN có công nghệ và hệ thống quản trị tốt do trước đây đã được kế thừa các kinh nghiệm quản trị của Tập đoàn Kinnevik/Comvik (Thụy Điển) theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC). Đặc biệt, MobiFone đang định hướng tập trung chuyển đổi số mạnh và xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm chuyển đổi số cho các DN tư nhân (trong đó có các DN nhỏ và vừa). Hay Viettel đang xây dựng và phát triển lĩnh vực công nghiệp, tập trung vào 3 mảng là công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, công nghiệp điện tử viễn thông, công nghiệp an ninh mạng; phấn đấu từ nay đến năm 2025, nằm trong Top 80 DN có doanh thu từ hoạt động quốc phòng cao trên thế giới. Còn tầm nhìn với VNPT là chuyển đổi từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông sang nhà cung cấp dịch vụ số.

Đến năm 2030, trở thành Trung tâm số - Digital Hub ở khu vực châu Á và chủ động, tiên phong tham gia gánh vác 3 trụ cột của nền kinh tế số Việt Nam. Dù cả VNPT, MobiFone, Viettel tuy là cùng mảng viễn thông nhưng lại có những định hướng khác nhau nên không giảm chân trong lĩnh vực hoạt động.

Việc lựa chọn EVN cũng với các lý do về năng lực hiện tại của DN, như chiếm tỷ trọng gần 50% sản lượng điện toàn quốc, có kinh nghiệm chuyên môn và thực tế đầu tư trong lĩnh vực điện, đặc biệt là năng lượng sạch... Với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có tiềm lực mạnh mẽ về tài chính và khoa học, công nghệ, có sức cạnh tranh cao, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, để trở thành Tập đoàn ngang tầm với các nước khác trong khu vực (Thái Lan, Malaysia...). Vietcombank là đại diện cho ngành tài chính, ngân hàng với lợi thế về hệ thống quản trị DN, rủi ro và hiệu quả kinh doanh tốt...

Thiết kế chính sách cho DN "đầu đàn" bút phá

Vấn đề cần giải quyết là cơ chế nào để DNNN tối đa hóa nguồn lực đang nắm giữ. Theo giới chuyên gia, muốn có tập đoàn đầu đàn trước hết phải áp đặt cơ chế, kỷ luật thị trường đối với các DNNN một cách đầy đủ, nghiêm túc để thúc đẩy tiến trình cải cách cũng như tạo dựng, bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng thật sự.

Giải pháp được xác định cho MobiFone trong thời gian tới để phát huy vai trò dẫn dắt là ưu tiên đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa. Với EVN, dự thảo đề xuất phương án Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ phối hợp với EVN để đầu tư các dự án năng lượng tái tạo và thu hút thêm sự tham gia của các DN tư nhân trong cùng lĩnh vực.

Nghiên cứu định hướng chuyển Trung tâm điều độ thuộc EVN về Bộ Công Thương quản lý (vẫn đảm bảo quy định Nhà nước độc quyền trong lĩnh vực truyền tải điện) để thực hiện cổ phần hóa EVN trong thời gian tới, đảm bảo huy động nguồn lực tài chính và đổi mới quản trị DN.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng liệu Đề án có đưa ra những chính sách mới để "ưu tiên" cho nhóm DNNN "sếu đầu đàn" không? Về vấn đề này, Dự thảo Đề án đã đề xuất các chính sách chung, với nguyên tắc phù

"Chính sách cần theo hướng làm sao để DNNN có quyền tự chủ giống DN tư nhân. Ông chủ tịch chịu trách nhiệm và nhận quyền lợi rõ ràng. Bên cạnh đó, để làm chủ công nghệ lõi, cần phải có chiến lược, bởi công nghệ là những cái mới, có yếu tố rủi ro, nên cần cho phép DNNN "bảo toàn vốn trên tổng thể, chứ không bảo toàn vốn từng dự án"

Quyền Chủ tịch kiêm
Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel
Lê Đăng Dũng

hợp với các định hướng phát triển kinh tế - xã hội, tuân thủ các cam kết quốc tế, không làm méo mó các quan hệ trên thị trường, tạo sự cạnh tranh bình đẳng và tăng cường minh bạch, công khai của chính sách.

Tuy nhiên, theo Bộ KH&ĐT, khi nghiên cứu đã xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách theo hướng đổi mới quản lý của chủ sở hữu, tạo điều kiện cho DNNN được hoạt động bình đẳng, chủ động và cạnh tranh với các DN khác. Nhà nước quản lý theo mục tiêu: Giao quyền chủ động, tự quyết trong sản xuất kinh doanh, đầu tư cho DN...

Trao quyền hoặc giao nhiệm vụ cho một số DNNN để phát triển các hạ tầng nền tảng để có thể ứng dụng kinh tế chia sẻ, đẩy mạnh phát triển công nghệ số trong tương lai với một số chính sách thử nghiệm có kiểm soát đối với các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới ứng dụng công nghệ số (sand box).

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, trong bối cảnh có rất nhiều cơ hội, nên chẳng phải chấp nhận rủi ro, mạo hiểm để tận dụng được cơ hội, chứ không "bó tay, bó chân" DN. Tất nhiên, điều này phải đi kèm việc giám sát hiệu quả.



TÓM TẮT VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Nghị định 12/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá Theo quy định mới, người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá yêu cầu phải có ít nhất 03 năm là thẩm định viên về giá hành nghề trước khi đảm nhiệm các vị trí nêu trên. Đồng thời không là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của DN thẩm định giá đã bị thu hồi GCN.

Nghị định cũng bổ sung quy định mới về nghĩa vụ báo cáo kết quả thẩm định giá, Chứng thư thẩm định giá của thẩm định viên về hành nghề. Theo đó, thẩm định viên về giá hành nghề trừ thẩm định viên về giá hành

nghề là người đại diện theo pháp luật của DN phải ký ít nhất 10 bộ Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo kết quả thẩm định giá trong năm được thông báo hành nghề.

Theo quy định, đến hết ngày 15/12 của năm hành nghề, thẩm định viên về giá đã hành nghề từ 06 tháng trong năm trở lên không ký đủ 10 bộ Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo kết quả thẩm định giá trong năm thì không được đăng ký hành nghề trong năm tiếp theo.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2021.

Nghị định này sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2013/NĐ-CP <<https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/nghi-dinh-89-2013-nd-cp-chinh-phu-80423-d1.html>> .

Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng Ngày 03/03/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2021/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Cụ thể, cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau: Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; Có giấy tờ về cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài; Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Bên cạnh đó, cá nhân có nhu cầu gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền. Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Ngoài ra, nhà thầu nước ngoài bị thu hồi giấy phép xây dựng nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng; Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung giấy phép hoạt động xây dựng; Giấy phép hoạt động xây dựng bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng; Giấy phép hoạt động xây dựng được cấp không đúng thẩm quyền.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị định này làm hết hiệu lực Nghị định 59/2015/NĐ-CP <<https://luatvietnam.vn>> .

<<https://luatvietnam.vn/dau-tu/nghi-dinh-59-2015-nd-cp-chinh-phu-95563-d1.html>> và Nghị định 42/2017/NĐ-CP <<https://luatvietnam.vn/dau-tu/nghi-dinh-42-2017-nd-cp-chinh-phu-113540-d1.html>>, hết hiệu lực một phần Nghị định 100/2018/NĐ-CP <<https://luatvietnam.vn/xay-dung/nghi-dinh-100-2018-nd-cp-bai-bo-mot-so-dieu-kien-kinh-doanh-linh-vuc-xay-dung-165219-d1.html>> .

Quyết định 1469/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 Ngày 06/03/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1469/QĐ-BYT về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19.

Cụ thể, cấp 30.000 liều vắc xin đối với Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an; Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội được cấp 8.000 liều; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương cấp 32.000 liều;...

Bên cạnh đó, phân bổ vắc xin phòng COVID-19 cho 21 bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 như sau: Bệnh viện trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương được cấp 300 liều; Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh; 100 liều; Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương được cấp 100 liều; Trung tâm Y tế Thành phố Chí Linh; 100 liều;...

Ngoài ra, sử dụng 600 liều vắc xin để kiểm định chất lượng và lưu mẫu tại đơn vị nhập khẩu và Viện Kiểm định quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký



SCIC

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
STATE CAPITAL INVESTMENT CORPORATION



Chịu trách nhiệm xuất bản:

Lê Song Lai - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư
và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

Chịu trách nhiệm nội dung:

Đàm Thúy Nga - Trưởng ban Đối ngoại Truyền thông

Thư ký biên tập: Lê Kim Chi - Chuyên viên

Trình bày thiết kế mỹ thuật: Công ty Thiết kế Tạo mẫu Hoa Sen (Lotus)

Điện thoại: (024) 62780 126 - Fax: (024) 62780 136

Email: bantin@scic.vn - Website: www.scic.vn

Địa chỉ xuất bản: 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

www.scic.vn